

รายชื่อผลงาน วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่	ชื่อ - นามสกุล ผู้จัดทำ	วิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
1	น.ส.สิริเรียม พวงกัน	การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	
2	น.ส.ลัดดา วงศ์กระจ่าง	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานต่อวิชาภาษาอังกฤษ - พุด 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชายานยนต์	
3	นางพรพรรณ จันทร์โชติ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทย	
4	น.ส.บุหงา กองสุข	การพัฒนาความสามารถทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่องการคำนวณ โดยใช้ฟังก์ชันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	
5	นางวารุณี สุนะไตร	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานการบัญชี	
6	นายอนุชิต มั่นคง	การศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม วิชางานส่งกำลังรถยนต์ ของนักเรียนสาขาวิชานยนต์	
7	นางมาลี จันทร์เสนา	การเล่นโทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ	
8	น.ส.สิริมา ดาราพงษ์	การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด	
9	นายพิทักษ์ สุขสว่างจิต	ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝีมือ 1 ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง	
10	น.ส.รัตติกานันท์ สุธิมณีกาญจน์	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติและกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี	
11	นายชาญวิทย์ โทมา	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง	
12	น.ส.ปิยะดา พงษ์เจริญ	การศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการรับผิดชอบการส่งงานของ นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม	

รายชื่อผลงาน วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่	ชื่อครูผู้สอน	ชื่อวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
13	นายมานพ ทองดี	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในวิชางานและเครื่องดนตรีของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์	
14	นายทวีชัย ทวลถนอม	การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนด้านเจตคติที่ดีต่อครอบครัว และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให้สูงขึ้น	
15	น.ส.อุไรวรรณ อุภัยพรม	การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2	
16	นายณัฐดนัย สิมบุญญา	การใช้มีเดียอินเตอร์แบบเสริม โดยการสอนแบบสาธิต	
17	น.ส.จันทิมา รัตนเศียร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรม รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม	
18	นายสรายุทธ เรืองขจรจิต	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1	
19	น.ส.ชนชนก สัทธยาสัย	การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี รายวิชาการร่วมค้าและระบบใบสำคัญ	
20	น.ส. รจนา งามพิภักตร์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหม่วินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม	
21	น.ส.นิภาวรรณ ศิริ	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
22	น.ส.วัชรภรณ์ สมบูรณ์	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี	